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เมื่อป 2505 สมัยผูเขียนเรียนอยูป 4 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวม
เดินขบวนกับนิสิตจุฬาฯ
เพื่อคัดคานคําตัดสิน
ของศาลโลกที่ตัดสินให
เขาพระวิหารเปนของ
กัมพูชา หลังจากนั้นก็
เ งียบหายไปไมมี ใคร
ส น ใ จ ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ
กัมพูชา เข าใจว าใน
กัมพูชามีการสูรบกัน
ตลอดเวลา มีการฆา
ลางเผาพันธุคนตายเปนลาน สวนประเทศไทยนั้นก็ไมมีใครใหความสนใจเพราะนอกจากจะ
อยูหางไกลถึงจังหวัดศรีษะเกษ มาเมื่อ 2-3 ปนี้ เขาพระวิหารไดรับความสนใจอีกครั้งเมื่อ
กัมพูชาจะข้ึนทะเบียนเขาพระวิหารเปนมรดกโลก แตไทยคัดคาน คนทั่วไปเขาใจมาตลอดวา
ศาลโลกตัดสินใหเขาพระวิหารเปนของกัมพูชา และคนไทยไดรับแจงวาเฉพาะตัวเขาพระ
วิหารเทานั้นที่เปของกัมพูชา สวนพื้นที่รอบๆ เปนของไทย ความเขาใจของคนไทยเขาใจใน
แนวนี้มาตลอด และขอเท็จจริงแตเดิมทางข้ึนเขาพระวิหารข้ึนไดทางเดียวคือทางไทย ดังได
กลาวมาแลววาแตเดิมทั้งสองประเทศไมไดสนใจเพราะมีเรื่องอื่นที่จะทํามีมาก ผูเขียนเอง
หลังจากป 2505 มาแลวก็ไมไดสนใจอีกเลย จนเมื่อมาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมการเรงรัด



พัฒนาชนบท เมื่อป 2544 และปตอๆ มาไดพยายามติดตอเพื่อจะหาโอกาสไปศึกษา แต
ไดรับแจงมาตลอดวา เขาพระวิหารปดตลอดมา เปนอันวาไมไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชมหรือ
ศึกษา ผูเขียนสนใจเรื่องเขาพระวิหารในหลายมิติ กลาวคือ กัมพูชาเปนประเทศเพื่อนบาน
ไทย มีรากเหงาและประเพณีตางๆ คลายคลึงกับไทย กัมพูชาขอ ข้ึนทะเบียนเขาพระวิหาร
เปนมรดกโลกเปนอีกมิติหนึ่งที่ผู เขียนมีประสบการณที่ เคยเปนผูแทนไทยรวมไปกับ
ศาสตราจารย อดุล  วิเชียรเจริญ  และเจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปเขาประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกมิติหนึ่ง ครอบครัวของผูเขียนเคยรับ
ราชการที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งที่ยังมิไดแยกเปนจังหวัดสระแกว และแยกแลว โดยผูเขียน
พิจารณาเห็นวาจังหวัดปราจีนบุรีเปนเสมือนบานแหงที่สองของครอบครัว นิมิตกุล โดยที่
รําไพ นิมิตกุล  ซ่ึงเปนพี่ชายคนโตเคยเปนนายอําเภอหลายอําเภอ  ทั้งอําเภอกบินทรบุรี
อําเภออรัญประเทศ  และอําเภอเมืองปราจีนบุรี แ ละข้ึนเปนปลัดจังหวัด  รองผูวาราชการ
จังหวัด และไปเปนผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร  สวนผูเขียนเปนผูวาราชการจังหวัด
ปราจีนบุรีในภายหลัง

ในฐานะกัมพูชาเปนเพื่อนบานไทย มีประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภาษาคลายคลึง
กับไทย จากความรูและประสบการณของผูเขียน  ผูเขียนเขาใจวาไทยเริ่มเปนรัฐไทยเมื่อ 800
ป ที่แลว  สมัยกรุงสุโขทัย สมัยพอขุนรามคําแหง ในสมัยนั้นกอนที่กรุงสุโขทัยจะเปนราชธานี
ก็ปรากฏวามีชนชาวจีน มอญ ไทย และเขมร อยูปะปนกันมากอน มีความคุนเคย
ขนบธรรมเนียม ความเปนอยู และภาษาไทยกับลาวใกลชิดกันมากในอีสาน  ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน แตเราไมเคยคุนเคยกับกัมพูชามากนัก ทั้งๆ ที่ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
หลายตัวเขียนเหมือนกัน เชน เลข ๑ กัมพูชาก็เขียน ๑ เหมือนกัน อธิบดีกัมพูชาอานวา อธิป
ใด และรัฐมนตรี กัมพูชาเรียกและอานวา รัฐมนไตร เปนตน ฉะนั้น ยังมีภาษาพูดและภาษา
เขียนอีกเปนจํานวนมากที่เขียนและอาจเหมือนหรือคลายคลึงกันถาเราสนใจ และพยายาม
เขาใจก็จะเห็นไดวา เราอาจจะมาจากรากเดียวกันไมมากก็นอย การแสดง การรํา แทบจะ
กลาวไดวา เหมือนกัน ชาวตางชาติอาจะแยกไมออกวาเปนไทย หรือ เขมร สรุป ประเพณี
วัฒนธรรม  การเขียน และการพูด คลายคลึงกันมาก อาจจะมาจากแหลงเดียวกัน ถาให
ความสนใจ และเขาใจสิ่งตางๆ ก็นาจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคลายลาวกับไทย ที่พิจารณา
วาเปนบานพี่เมืองนอง ซ่ึงในอนาคตไทยกับกัมพูชาหรือเขมร อาจเปนบานพี่เมืองนองเชนกัน
ผูเขียนเขาใจวาชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณชายแดนอาจมีญาติ และขามไปมาหาสูกัน
อาจจะรูสึกเชนนั้นไมมากก็นอย



ในสวนที่เกี่ยวกับมิติจังหวัดปราจีนบุรี เปนบานแหงที่สองของครอบครัว นิมิตกุล คือ
ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา ชายแดนไทย-กัมพูชา ในบริเวณอรัญประเทศ และปอยเปต อยู
หางจากกรุงเทพฯ ไมไกลนัก เดินทางไมเกิน 2 โมงก็ถึงชายแดนแลว ตามความรูสึกของ
ผูเขียน เมื่อเขาไปรับหนาที่ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณแถวนี้ถูกทิ้งไปคอยไดรับ
ความสนใจ ฉะนั้น ถายายไปเมื่อป พ.ศ. 2490 กวาๆ จะแทบไมคอยมีการพัฒนาพื้นที่เทาใด
นัก ชาวบานอยูตามมีตามเกิด โครงการจากรัฐบาลมีนอยมาก อาจกลาวไดวาปราจีนบุรีเปน
จังหวัดที่ดอยที่สุดในบรรดาจังหวัดภาคตะวันออกดวยกัน เชน ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด มีความเจริญรุงเรืองมาก ปราจีนบุรี ขาดแคลนทั้งโครงสรางพื้นฐานหลักๆ การพัฒนา
เรื่องตางๆ ยังลาหลัง แมการศึกษา กลาวไดวาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีไมมีโอกาส
เหมือนเยาวชนในจังหวัดภาคตะวันออกอื่นๆ

เมื่อสิบกวาปมานี้มีการรบพุงกันในเขมร บริ เวณนี้ไดรับความสนใจมากข้ึน
โดยเฉพาะรัฐบาลโดยเฉพาะผูนําและนายทหารเดินทางเขาออกบอย แตก็เฉพาะบริเวณ
อําเภอชายแดนเทานั้น สวนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี และสระแกว ก็ยังคงลาหลังและ
พัฒนาไมมากนัก เมื่อ 4-5 ปที่แลว การเดินทางจากอรัญประเทศในนครวัด  นครทม  ตองใช
เวลาไมนอยกวา 5-6 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพราะการเดินทางไมสะดวกเปนทางชนบท ซ่ึงระยะทาง
เพียง 150 กิโลเมตร เทานั้น เด๋ียวนี้ทางเขมรสรางทางเสร็จแลวใชเวลาเพียง 1 ช่ัวโมง 30
นาที เทานั้น เมื่อ 10 ปกอน ผูเขียนเคยไปราชการที่เขมร ทั้งที่พนมเปญ และนครวัด นครทม
โดยทางเครื่องบิน ไดสังเกตเห็นชาวยุโรปจํานวนมากยืนเขาคิวชมพิพิธ ภัณฑ ซ่ึงมีของเกา
นานาชนิด รวมทั้งนครวัด และนครธม ก็มีฝรั่งมากเชนกัน ตกเย็นไปทานอาหารเย็น นอกจาก
มีการแสดงรําในชุดตางๆ แลว มีการแสดงรามเกียรติดวย เหมือนไทยทุกอยาง ผูเขียน
ประทับใจในการบริหารจัดการเขาชมนครวัด และนครทม ที่เก็บเงินเปนดอลลารสหรัฐฯ
รวมทั้งโรงแรมตางๆ คิดคาใชจายเปนดอลลารสหรัฐฯ เชนกัน ผูเขียนคาดการณต้ังแตวันนั้น
วา การทองเที่ยวของเขมรจะเปนที่นิยมทั้งจากประเทศไทย และตางประเทศมาจนบัดนี้
ความจริงดังกลาวก็เกิดข้ึนใหเห็นไดชัดตามที่คาดการณไวแทบทุกประการ ฉะนั้น อนาคต
เขมรจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และจะมีผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรุดหนาไป
อยางมากมาย อันจะสงผลใหเกิดการกินดีอยูดีแกประชาชนโดยทั่วไป ผลจากนครวัด นคร
ทม ซ่ึงเปนมรดกโลก และมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เปนแนวทางซ่ึงผูเขียนเช่ือ
วามีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เปนแนวทางซ่ึงผูเขียนเช่ือวารัฐบาลเขมรจะใชเปน
แนวทางบริหารจัดการเขาพระวิหารตอไป



สําหรับมิติมรดกโลก เนื่องจากผูเขียนไดกลาวแลววาไดเคยมีประสบการณไปประชุม
ในนามรัฐบาลไทยเปนครั้งแรก เพื่อเสนอหวยขาแขงเปนมรดกโลกเมื่อป 2534 ยูเรสโก
สหประชาชาติเปนองคกรรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับมรดกโลก ซ่ึงปกติจะแบงมรดกโลกเปน
2 ประเทศ คือ มรดกโลกทางธรรมชาติ (Nature) กับมรดกโลกที่มนุษยสรางข้ึน (Man made)
มรดกทางธรรมชาติ ไดแก ปาไม เขตรักษาพันธุสัตว ภูเขา ทะเล อุทยาน แหลงน้ํา และมรดก
อื่นๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ สวนมรดกที่คนทําข้ึนนั้นไดแก ศาสนสถาน อาคารเกาแก วัดวา
อาราม ที่อยูอาศัย เปนตน เมื่อป 2534 จึงเปนครั้งแรกที่ไดเสนอขอข้ึนทะเบียนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ คือ หวยขาแขง ซ่ึงเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาที่มีเอกลักษณเดน ทั้งแงมีสัตวปา
นานาชนิดที่หายาก และกําลังจะสูญพันธุ เชน เสือ กระทิง ควายปา นกยูง เปนตน มีลําหวย
ไหลผานกลางเขต และเขตปามีความสมบูรณ ควรแกการอนุรักษ อีกประการหนึ่ง การเปน
ผูแทนของไทยไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งแรกและครั้ งนี้ ไดเชิญผูวาราชการ
จังหวัดซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ในระดับพื้นที่ ซ่ึง ดร. อดุลย วิเชียรเจริญ  ในฐานะหัวหนา
คณะไดแนะนําแกที่ประชุม และที่ประชุมเห็นเปนตัวอยางที่ดี ที่ประเทศของตนจะไดนํา
แนวความคิดนี้ไปปฏิบัติบาง รูปแบบนี้หรือ Model นี้ นอกจากจะเปนผูรับผิดชอบโครงการ
แลว เมื่อไดรับอนุมัติใหไทยข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกแลว หนาที่สําคัญจะตองมีแผนบริหาร
จัดการมรดกโลกนั้นในการดูแลและอนุรักษตอไป จากตัวอยางของหวยขาแขง ผูเขียนใน
ฐานะผูวาราชการจังหวัดเจาของพื้นที่ไดตระหนักและมีภาระ (Commitment) ที่จะไปตอง
กลับมาทําแผนบริหารจัดการอยางจริงจังตามที่ไดเสนอไวกับคณะกรรมการมรดกโลก งาน
ช้ินแรกก็คือ ประชาสัมพันธใหคนไทยและคนทั่วโลกรูวา บัดนี้หวยขาแขงเปนมรดกโลกแลว
โดยการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อปลุกกระแสอนุรักษปาไมและสัตวปา โดยจัดใหมีการ
ฉลองวันมรดกโลก ซ่ึงจัดมาถึงปจจุบัน ในการจัดทําแผนบริหารจัดการหวยขาแขงมรดกโลก
ผูเขียนไดริเริ่มใหมีการจัดทําแผนจัดการเขตกันชนข้ึน (Buffer Zone Management Plan)
โดยเชิญ อาจารย ดร. อมรา  พงศสาทิศ  ผูอํานวยการสถาบันสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษา และจังหวัดอุทัยธานีไดขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุน
สัตวปาโลก (World Wildlife Fund ; W.W.F.) ตอมา ครม. ไดมีมติเมื่อป 2535 โดยทําแผน
จัดการเขตกันชนอนุมัติใหจังหวัดอุทัยธานีดําเนินตามแผนดังกลาว ในแผนดังกลาวเปนเวลา
5 ป (พ.ศ. 2536- พ.ศ. 2540) ไดเปนผังการสงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตกันชนการ
พัฒนาสังคม ตอมาการพัฒนาเขตกันชนนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคการนานาชาติอยาง
กวางขวาง ปฏิเสธไมไดวาการจัดการพื้นที่กันชนหรือในภาษาชาวบานคือ โครงการนุง
ผาขาวมาเฝาเพชร ซ่ึงหมายความวา หวยขาแข็งมรดกโลกเปรียบเสมือนเพชรอันล้ําคา สวน



ชาวบานที่อยูรอบๆ มีความเปนอยูยากจน เดิมใชเขตหวยขาแขงเปนตลาดซ้ือสินคา (Super
Market) คือ ตัดไมทําลายปา ลาสัตว ชาวบานมีผาขาวมาผืนเดียวจึงเปรียบวาคนจนดูแล
เพชร ซ่ึงทางราชการตองใหการดูแล เพราะคนเหลานี้เปนหูเปนตาใหแกทางราชการในการ
ดูแลปา และอนุรักษสัตวปา

ตอมาอุทยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงเปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทยไดข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยแหงที่ 2 ปรากฏวาพื้นที่สวนใหญของเขาใหญ
ข้ึนอยูกับจังหวัดปราจีนบุรี สวนที่เหลือข้ึนอยูกับจังหวัดนครราชสีมา และนครนายก ผูเขียน
ไดมีโครงการจัดทําโครงการ ทั้งสงเสริมอนุรักษมรดกโลกดังกลาวอยางนอย 2 โครงการ
ไดแก โครงการอยูกับเขาใหญ และโครงการลองแหงหินเพิง ผูเขียนไดกลาวมาแลววาไดเคย
เขารวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก และไดติดตามงานดานนี้มาตลอดอาจกลาวไดวา
ปจจัยที่เปนอันตรายแกมรดกโลก อยางนอยมี 2 สวน คือ โครงการของทางราชการ และ
ประชาชนโดยทั่วไป ฉะนั้น ถาจะคงรักษา อนุรักษมรดกโลกใหยั่งยืนจะตองดูแลจัดการกับ
ปจจัยทั้งสองเรื่องนี้อยางใกลชิด ในโอกาสที่เขมรกําลังจะเสนอเขาพระวิหารข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกทางศิลปกรรม และเขมรเองก็มีมรดกโลกแหงหนึ่งคือ นครวัด นครทม  ซ่ึงอยูใกล
กับชายแดนของไทยมากดังไดกลาวมาแลว ผูเขียนเห็นวา มรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรม เปนสมบัติของชาวโลกที่ไดรับการยกยองและทั้งสองประเทศคือไทยและเขมร ซ่ึง
เขตแดนติดตอกัน ไทยมีมรดกโลกทางธรรมชาติที่ดีเดน ทั้งหวยขาแขง และอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ สวนเขมรมีมรดกโลกทางศิลปกรรม คือ นครวัด นครทม และกําลังจะข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกทางศิลปกรรมอีกแหงหนึ่ง คือ เขาพระวิหาร ผูเขียนเห็นวาจากขอเท็จจริง ศาลโลก
ไดตัดสินเขาพระวิหารเปนของเขมร สวนบริเวณรอบพื้นที่เปนของไทย และอยูติดชายแดน
ไทย-เขมร ควรมีแผนบริหารจัดการทั้ง 2 ประเทศรวมกัน จัดการทั้งสองประเทศรวมกันดูแล
และจัดการผลประโยชนรวมกัน เราจะชอบหรือไมชอบอยางไรในฐานะทั้งสองประเทศมีเขต
แดนติดตอกันเราคงตองยอมรับสภาพและเจรจาตอไป อาจะถูกใจบางไมถูกใจบางก็คงตอง
รับสภาพตอไป ผูเขียนไดเคยมีโอกาสตอนรับทั้งนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน และภรรยา ที่
จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเอกชนเชิญมา เคยนั่งคุยกันและแจงใหทานทราบวา ปราจีนบุรีอยูใกล
ชายแดนมาก ควรมีการเขาออกบอยๆ เพื่อสานสัมพันธตอไป สวนรองนายกรัฐมนตรีซอเขง
ก็ไดพบ 2-3 ครั้ง ทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ภูเก็ต ไทยก็คงตองติดตอกันใหมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ความสัมพันธอันดี




